



คู่มือแนวทางการพัฒนา (โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง)

คู่มือแนวทางการพัฒนา (โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง) (เตรียมมาตรฐานคุณภาพ)



ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย



คู่มือแนวทางการพัฒนา (โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง)

**ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น**

**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย**





คำนำ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการและความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549 เป็นแนวทางจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่ความมีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด โดยครอบคลุมในทุกด้านทั้งมาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงาน “โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง” ขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาฉบับนี้ ให้โรงเรียนนำไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งคาดหวังว่าการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดได้ร่วมมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ต่อไป

ขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือนำเสนอความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน “โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง”

(นายสมพร ใ้บบางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

